

Số: /SGDDĐT-GDTH

Khánh Hòa, ngày tháng 02 năm 2019

V/v thông báo kết quả Sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” lần thứ 11 dành cho học sinh tiểu học, năm 2018

Kính gửi: Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

Sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” lần thứ 11 dành cho học sinh tiểu học trên phạm vi toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty Honda Việt Nam tổ chức đã diễn ra đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp.

Vòng Chung kết và Lễ Trao giải thưởng được tổ chức vào ngày 20/01/2019 tại Hà Nội. Ngoài các giải thưởng theo quy định của Thể lệ cuộc thi, Công ty Honda Việt Nam sẽ trao tặng học bổng cho học sinh các trường tiểu học có số tranh dự thi hợp lệ cao nhất của các tỉnh, thành phố trong toàn quốc.

Căn cứ Công văn số 447/BGDĐT-GDTH ngày 31/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo kết quả Sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” lần thứ 11 dành cho học sinh tiểu học, năm 2018. Theo kết quả của Ban Tổ chức cuộc thi, Trường Tiểu học Phước Thịnh – thành phố Nha Trang là trường có số tranh dự thi hợp lệ cao nhất của tỉnh Khánh Hòa sẽ được Công ty Honda Việt Nam trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng).

Đối tượng học sinh được xét chọn để tặng học bổng là những em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, nỗ lực vươn lên trong học tập; ưu tiên những học sinh có hoàn cảnh nêu như trên và tham gia Sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” năm 2018.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị kết quả Sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” lần thứ 11 dành cho học sinh tiểu học và yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang chỉ đạo Trường Tiểu học Phước Thịnh xét chọn những học sinh xứng đáng để Công ty Honda Việt Nam trao tặng học bổng theo các tiêu chí và số lượng đã nêu trên.

Danh sách học sinh đề nghị nhận học bổng với đầy đủ thông tin (theo mẫu đính kèm) gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo dục Tiểu học) số 4 Phan Chu Trinh - thành phố Nha Trang và qua email tdvinh@khanhhoa.edu.vn trước ngày 14/02/2019./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Sở;
- Lưu VT, GDTH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Đình Thuận

MẪU:

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG HONDA Ý TƯỞNG TRẺ THƠ NĂM 2018

(Kèm theo Công văn số 447/BGDĐT-GDTH về việc trao tặng Học bổng Honda Ý tưởng trẻ thơ cho học sinh tiểu học)

STT	Họ và tên học sinh	Lớp	Kết quả học tập năm học 2017-2018		Tóm tắt hoàn cảnh gia đình	Tham gia Sân chơi Ý tưởng trẻ thơ năm 2018 (Có/Không)
			Năng lực	Phẩm chất		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Danh sách này gồm 10 học sinh.

Phước Thịnh, ngày tháng 02 năm 2019

HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)